

Số: /PA-UBND

Yên Hòa, ngày tháng 09 năm 2021

PHƯƠNG ÁN
THỰC HIỆN CÁC TÌNH HUỐNG XẢY RA
KHI PHÁT HIỆN CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI, NHIỄM BỆNH COVID-19

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, Tại Việt Nam, số ca nhiễm tiếp tục tăng lên; tính đến ngày 13/9/2021 đã có trên 226.854.720 bệnh nhân nhiễm bệnh.

Xác định rõ mức tính chất nguy hiểm và mức độ lan của dịch bệnh có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội của địa phương. Để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, UBND xã xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh Covid trên địa bàn xã như sau.

I. Mục đích – yêu cầu:

1. Mục đích.

Chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời các đối tượng nghi nhiễm bệnh Covid –19 Không để dịch bệnh lây lan sang các thôn, xóm và địa bàn khác, đặc biệt không làm ảnh hưởng đến tình hình KTXH - ANTT trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu.

Trong quá trình tổ chức cách ly tránh sự phân biệt, đổ kỵ xa lánh đối với người được cách ly và khu vực cách ly đồng thời đảm bảo các yếu tố theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ y tế không để người dân hoang mang lo lắng nhưng không được chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh.

II. Thời điểm xem xét thiết lập vùng cách ly y tế.

Khi địa bàn xuất hiện có dịch hoặc địa bàn lân cận có dịch thì dịch sẽ lây lan nhanh trong cộng đồng từ địa phương này sang địa phương khác là nguy cơ rất lớn . Nên việc thiết lập chốt giám sát cách ly các đối tượng nghi nhiễm tại gia đình hay phong tỏa khi người bị nhiễm là yếu tố quyết định.

III. Cơ sở pháp lý.

Thực hiện Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
Theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

IV. Quy mô khoanh vùng:

Cách ly một thôn (xóm), cơ quan, đơn vị hoặc cách ly toàn xã tại các

điểm điểm nút giao thông giáp danh giữa các thôn (xóm), liên thôn, liên xã, liên huyện

V. Thời gian tổ chức cách ly.

Tối thiểu 28 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly y tế theo diễn biến tình hình dịch bệnh và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

VI. Nội dung – Biện pháp cách ly.

1. Trong trường hợp có đối tượng từ vùng dịch trở về (F1).

UBND xã đã tổ chức thành lập tổ công tác xuống tại gia đình lập hồ sơ, bản cam kết đề nghị đối tượng chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp cách ly, đồng thời cấp phát khẩu trang, trang thiết bị y tế để tuyên truyền các đối tượng chấp hành nghiêm hướng dẫn của Bộ y tế về việc tự cách ly tại nhà hạn chế hoặc không được tiếp xúc với người khác kể cả người thân trong gia đình.

Chỉ đạo trạm y tế, công an xã tiến hành lập biên bản xác minh các đối tượng đã tiếp xúc (các đối tượng thuộc diện F2 và F3). Căn cứ vào danh sách và bản cam kết, UBND xã ra quyết định cách ly tại nhà theo quy định của Bộ y tế.

Địa điểm cách ly: Sử dụng chủ yếu là tại các gia đình, tuy nhiên nếu có trường hợp không chấp hành cách ly tại nhà thì sẽ đưa đối tượng ra cách ly tại nhà văn hóa thôn (xóm). Trường hợp có nhiều đối tượng mà nhà văn hóa thôn (xóm) quá tải thì UBND xã sẽ đưa về cách ly tập trung tại các điểm trường mầm non của xã (Riêng đối tượng thuộc diện cách ly y tế mà đang trong thời gian chữa các bệnh khác thì ưu tiên cách ly tại trạm y tế xã).

Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất đảm bảo các yếu tố phục vụ cho việc cách ly, điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng theo nội dung Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020.

Lực lượng công an, Ban chỉ huy Quân sự (Dân quân tự vệ) xã phối hợp với Trạm y tế tổ chức trực giám sát thường xuyên đối với các đối tượng phải tổ chức cách ly tại các đầu ngõ của xóm.

Tổ chức phun phòng dịch tại nhà các đối tượng được cách ly.

Huy động tối đa các lực lượng cấp ủy, chính quyền thôn (xóm) Ban công tác mặt trận thôn các ngành đoàn thể, các thôn (xóm) phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên để thực hiện các biện pháp, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại cơ sở. Tạo điều kiện, động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình, người được cách ly để người được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi. Đồng thời báo cáo kịp thời các trường hợp không tuân thủ yêu cầu cách ly để tiến hành cưỡng chế cách ly tập trung tại nhà văn hóa.

Trong quá trình tổ chức cách ly tránh sự phân biệt, đổ kỵ xa lánh đối với người được cách ly và khu vực cách ly, quá trình kiểm tra nếu thấy có dấu hiệu

bất thường kịp thời báo cáo với cơ Trung tâm y tế huyện Yên Mô tổ chức kiểm tra lấy mẫu đi xét nghiệm.

2. Giai đoạn đối tượng từ (F1) nhiễm dương tính Covid (F0).

Trong trường hợp này UBND xã phải tiến hành huy động mọi nguồn lực, các ban ngành đoàn thể để tiến hành các biện pháp chống bệnh dịch và phong tỏa toàn bộ khu vực cách ly trên địa bàn xã cụ thể.

2. 1. Quyết định thiết lập vùng cách ly.

UBND xã đề nghị cấp trên ra Quyết định thiết lập vùng cách ly

Địa điểm đặt chốt cách ly; tại 4 điểm là cầu Cầu Yên Thổ, cầu Ông Hoan Lạc Hiền, Thôn Trinh Nữ 1 giáp địa bàn xã Yên Thành, Thôn Đông Trại giáp địa bàn xã Yên Thắng (UBND xã bố trí nhà trực và balye, biển báo để kiểm soát).

2. 2. Tổ chức thực hiện

*** Lực lượng phòng chốt:**

Công an xã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ chốt trực 24/24h

Tổ kiểm tra cơ động thường xuyên giám sát việc thực hiện của các người dân trên các thôn (xóm)

Lực lượng y tế xã phân công cán bộ thường xuyên xuống kiểm tra, theo dõi các đối tượng thuộc diện cách ly đặc biệt là đối tượng F2 lên F1

*** Trạm y tế xã.**

Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị y tế đảm bảo tối đa cho công tác phòng chống dịch.

Sàng lọc các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm thì báo cáo với trung tâm y tế cấp trên để có phương án đưa đi cách ly theo quy định.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra y tế các đối tượng từ F4 lên F3, từ F3 lên F2 (thực hiện các bước và hướng dẫn việc cách ly như phương án 1).

Lập danh sách mua sắm trang thiết bị, vật tư, phòng hộ, hóa chất, phục vụ đủ cho công tác cách ly theo chỉ đạo của UBND xã.

Tổ chức phun khử phòng dịch toàn bộ các gia đình, khu dân cư trên địa bàn xã.

*** Đối với đối tượng cách ly và thành viên trong hộ gia đình.**

Tất cả công dân trên địa bàn xã phải chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi cư trú đúng theo Quyết định của UBND huyện và các hướng dẫn của UBND xã.

Nếu các đối tượng thuộc diện cách ly mà không chấp hành việc tự cách ly tại gia đình thì UBND xã sẽ đưa ra cách lý tập trung tại nhà văn hóa thôn hoặc điểm cách ly tập trung của xã.

*** MTTQ các đoàn thể xã, Cấp ủy, chính quyền BCTMT và nhân dân các thôn (xóm)**

Thường xuyên trực đề nắm bắt tình hình diễn biến của dịch bệnh, triển khai các văn bản hướng dẫn về các nội dung trong công tác phòng dịch, hàng ngày cất cử người giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhu cầu sinh hoạt trong thời gian phong tỏa.

*** Văn phòng HĐND& UBND xã.**

Hàng ngày điều hành tổ trực cập nhật thông tin của người dân cũng như diễn biến của tình hình dịch bệnh, tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh về ban chỉ đạo và UBND huyện kịp thời.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Chính quyền thôn (xóm) lập dự trù kinh phí để tham mưu cho UBND xã bố trí nguồn lực, chủ động ký kết hợp đồng với nhà cung ứng để đảm bảo lương thực, thực phẩm, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt trong thời gian cách ly.

*** Tài chính – Kế toán xã**

Tham mưu cho UBND xã bố trí nguồn kinh phí đảm bảo kịp thời trong thời gian cách ly.

*** Văn hóa thông tin, truyền thanh.**

Thường xuyên viết tin bài tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, cách phòng chống dịch bệnh Covid-19, thông tin bằng loa truyền thanh hoặc qua điện thoại đến các cá nhân để thông tin tới mọi người dân nắm bắt tình hình về phòng chống dịch bệnh.

*** Ban chỉ đạo xã.**

Hàng ngày thường trực Ban chỉ đạo hội ý và thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã, đồng thời có hình thức khen thưởng động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân đã tích cực trong công tác phòng dịch.

Trên đây là phương án thực hiện các tình huống xảy ra khi phát hiện có trường hợp nghi, nhiễm bệnh phòng chống dịch Covid-19. UBND xã yêu cầu các đối tượng và gia đình, các ngành đoàn thể, các cơ quan, các thôn (xóm) triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- BCĐ huyện;
- TT Y tế huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND xã;
- BCĐ xã;
- BTCMT các thôn (xóm);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đoàn Trung Nam